



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๕ มูลค่าข่าว ๓๑๘,๘๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เกิดพระบรมราชชนก พระบิดาการแพทย์ไทย



มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ จาก 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกกับการสาธารณสุขไทย" ในหัวข้อ "ครอบครัวอบอุ่น ราษฎร์สุขสันต์" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์

แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ส. น. พ. กิ. เสก อุมทิกานนท์ รองประธานกรรมการจัดนิทรรศการ กล่าวว่า นิทรรศการในครั้งนี้เป็นการสานต่อโครงการที่มูลนิธิร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 นำเสนอพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมราชชนก ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ที่ทรงเล็งเห็นว่าสุขภาพอนามัยของคนไทยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทรงตระหนักว่าการสาธารณสุขมีส่วนสำคัญในการพัฒนาของประเทศ และการสาธารณสุขจะได้ผลดีต้องมีแพทย์ที่มีคุณภาพสูงและมีการศึกษาแพทย์ที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนก ปีนี้จึงจัดนิทรรศการ



ในหัวข้อ “ครอบครัวอบอุ่น วิทยาลัยสุนด์” ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดทักษะชีวิต ขาดความรู้ และขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง

ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการจัดแสดงให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพช่องปาก จากคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน อีกทั้งจัดหน่วยบริการและให้คำปรึกษาพร้อมช่องทางการบริการพิเศษเฉพาะกิจผ่านโปรแกรมแชต Line (ไลน์) โดยแบ่งออกเป็นด้านสุขภาพกาย ให้ความรู้ความตระหนักในการดูแลป้องกันสุขภาพตนเอง การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

ด้านสุขภาพจิต ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ถือเป็นวัยแห่งความสดใสและเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เหตุด้วย “พฤติกรรมที่เชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อผู้ปกครอง” และมักเกิดความขัดแย้งขึ้นในจิตใจภายในหรือขัดแย้งกับผู้อื่นรอบข้าง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครอง และคนรอบข้าง ที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก และการจัดฟันแฟชั่นอันตรายที่คาดไม่ถึง

นอกจากนี้ ยังจัดเสวนาเรื่อง “วัยรุ่นยุคใหม่ รักสดใส ใสใจเรียน” การตอบปัญหาชิงรางวัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวและวัยรุ่น รวมทั้งบริการทางการแพทย์ต่างๆ อาทิ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การตรวจสุขภาพและการตรวจทางทันตกรรม การตรวจวัดสายตา การทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบครบวงจร

โดยจะเปิดบริการระหว่างเวลา 13.00-18.00 น. ร่วมด้วยกิจกรรมการแสดงและบันเทิง

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตทันตแพทย์ และ



บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 และพระราชทานเกียรติบัตรบัณฑิตแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของแต่ละสถาบัน พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น. ณ ไทฟส์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กบการสาธารณสุขไทย” พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายและรับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 3-7 กันยายน 2557 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ไทฟส์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามโทร.0-2610-8000

